

ร่าง มติการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๗.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม นพ.สงวนฯ สปสช.และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โปรแกรม ZOOM (ID ๙๕๓ ๕๓๖๗ ๘๕๕๐)

ระเบียบวาระ / เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ		
ประธานกรรมการ แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบดังนี้		
๑. ขอต้อนรับกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติท่านใหม่		
- นายกิริติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์		
- นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
๒. วันที่ ๒๑ ก.ย.๖๕ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และได้มีมติเห็นชอบใน ๒ เรื่องสำคัญ ได้แก่ (๑) เห็นชอบแผนปฏิบัติการควบคุมโรคโควิด ๑๙ รองรับการเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) ซึ่งได้ลงนามยกเลิกโรคโควิด ๑๙ เป็นโรคติดต่ออันตราย และปรับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ (๒) เห็นชอบมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด ๑๙ รองรับการเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง โดยก่อนเข้าประเทศ ยกเลิกแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเอกสารวัคซีนหรือผลการตรวจ ATK โรคโควิด ๑๙ ยกเว้นโรคไข้เหลืองที่ยังดำเนินการตามปกติ, ที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ยกเลิกการสุ่มตรวจสอบบันทึกการฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ โดยยังคงการเฝ้าระวังผู้เดินทางที่มีอาการป่วยของโรคติดต่ออันตรายหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่, ปรับมาตรการแยกกักสำหรับผู้มีอาการน้อย/ผู้ติดเชื้อโควิด ๑๙ ที่ไม่แสดงอาการให้ปฏิบัติตาม DMH อย่างเคร่งครัด ๕ วัน และให้คำแนะนำแก่ประชาชนให้มีพฤติกรรมป้องกันตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น การสวมหน้ากาก ล้างมือ ตรวจ ATK เมื่อมีอาการ		
ทั้งนี้ ภาพรวมของผู้ติดเชื้อโควิด ๑๙ มีอัตราการลดลงอย่างต่อเนื่อง กรณีผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรง/ฉุกเฉินวิกฤตสามารถใช้สิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉิน (UCEP) ส่วนผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรง จะได้รับการรักษาในระบบปกติตามแนวทางที่กำหนด โดยภาครัฐได้จัดเตรียมความพร้อมของยาและเวชภัณฑ์ไว้แล้ว และจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการในจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ (๓ ตุลาคม ๒๕๖๕) พบว่าหน่วยบริการในพื้นที่มีศักยภาพในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด ๑๙ โรงพยาบาลชุมชนสามารถรองรับการดูแลผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องส่งต่อ ภายใต้กลไกการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมจาก สปสช. ทำให้โรงพยาบาลสามารถบริหารจัดการ แก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน รวมถึงเป็นคำตอบแทน ค่าเสี่ยงภัย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัด ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายให้หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อยกระดับการให้บริการแก่ประชาชน และขอให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่า ทีมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขชุดใหม่ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤตทางด้านสุขภาพในระยะที่ผ่านมา พร้อมทั้งจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนภารกิจของ สปสช.อย่างเต็มที่		
๓. กรณีการเกิดคดีความฟ้องร้องระหว่าง สปสช.กับหน่วยบริการต่างๆ ได้มีการหารือร่วมกับเลขาธิการ สปสช. และมอบนโยบายเพื่อเป็นหลักการในการดำเนินการ ทั้งนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ได้ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ และขอให้ทุกฝ่ายให้ความมั่นใจและสนับสนุนผู้บริหาร สปสช.ในการดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย รวมทั้งการชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆทั้งต่อสาธารณะ และกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆ		

ระเบียบวาระ / เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
<p>เลขาธิการ สปสช.มีเรื่องแจ้งที่ประชุม ดังนี้</p> <p>๔. การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เริ่มประชุมตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วย ซึ่งดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กำหนด และฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้กรรมการที่ประชุมผ่านสื่อฯทุกท่าน การประชุมครั้งนี้มีกรรมการ ๒๘ ท่าน เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการลาประชุม ๒ ท่าน ได้แก่ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ กรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กรรมการผู้แทนปลัดกระทรวงแรงงาน</p> <p>จากนั้นได้เชิญกรรมการที่ประชุมผ่านสื่อฯแสดงตน โดยเปิดวิดีโอเพื่อบันทึกภาพและชานชื่อ พร้อมแจ้งรับรองตนเองเรื่องการมีส่วนได้เสียตามลำดับ การเป็นผู้ไม่มี หรือมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา และรับรองการเข้าร่วมประชุมในพื้นที่ปิดไม่มีบุคคลอื่นในบริเวณดังกล่าว ส่วนกรณีวาระลับ จะรักษาข้อมูลในการประชุมไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ สรุปผลการรับรองการมีส่วนได้เสีย ในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ไม่มีกรรมการแจ้งว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย</p>		
<p>มติที่ประชุม รับทราบเรื่องที่ประธานกรรมการ และเลขาธิการ สปสช.แจ้ง</p>		
<p>ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว</p>		
<p>๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>สำนักงานได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ วาระปกติและวาระลับ ให้กรรมการทุกท่าน และไม่มีกรรมการแจ้งแก้ไข ดังรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒.๑</p>	<p>มติที่ประชุม</p> <p>๑. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ วาระปกติ โดยไม่มีแก้ไข</p> <p>๒. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ วาระลับ โดยไม่มีแก้ไข</p>	<p>- รายงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง</p>		
<p>๓.๑ การพิจารณาเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาเกี่ยวกับโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เนื่องจากปัญหาความแออัดในการรองรับจำนวนผู้ป่วย</p> <p>ประธานกรรมการ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้วาระนี้เป็นวาระปกติ (ไม่ต้องเป็นวาระลับ) เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องสื่อสาร</p>	<p>มติที่ประชุม</p> <p>๑. รับทราบกรณี รพ.มงกุฎวัฒนะ ตกลงเข้าทำสัญญาให้บริการสาธารณสุข ฉบับใหม่ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕</p> <p>๒. รับทราบความคืบหน้าของคดีปกครอง ระหว่าง รพ. มงกุฎวัฒนะ (ผู้ฟ้องคดี) กับ เลขาธิการ สปสช. และ สปสช. (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยคดีนี้</p>	<p>- รongเลขที่ขอรณพร - สปสช.เขต ๑๓ กทม. - รายงานบริหารกองทุน</p>

ระเบียบวาระ / เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
<p>และทำความเข้าใจร่วมกัน เพื่อสื่อสารต่อสาธารณชนได้ตรงกัน โดยที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอเป็นวาระปกติ ประธานจึงเห็นชอบให้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป</p> <p>สืบเนื่องจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันที่ ๕ ก.ย. ๖๕ รับทราบการดำเนินการของ สปสช. เกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาของ รพ.มงกุฎวิวัฒนะ และให้ สปสช. ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ต่อไป ดำเนินการทำความเข้าใจกับประชาชนและประสานงานหน่วยบริการในการให้การดูแลเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ</p> <p>จากนั้น รพ. มงกุฎวิวัฒนะ (ผู้ฟ้องคดี) กับ เลขาธิการ สปสช. และ สปสช. (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้เข้าสู่การดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายตามลำดับ โดยศาลปกครองกลางได้นัดไต่สวนคำร้องคุ้มครองชั่วคราวและนัดไต่สวนคำขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวโดยเร่งด่วน และในวันที่ ๒๙ ก.ย.๖๕ โรงพยาบาลมงกุฎวิวัฒนะได้ตกลงเข้าทำสัญญาให้บริการสาธารณสุข ฉบับใหม่แล้ว ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ พร้อมได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางขอถอนฟ้องคดีและขอถอนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวจากสารบบความ</p> <p>จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. รับทราบกรณีโรงพยาบาลมงกุฎวิวัฒนะตกลงเข้าทำสัญญาให้บริการสาธารณสุข ฉบับใหม่ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๒. รับทราบความคืบหน้าของคดีปกครองระหว่าง รพ. มงกุฎวิวัฒนะ (ผู้ฟ้องคดี) 	<p>โรงพยาบาลมงกุฎวิวัฒนะได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางขอถอนฟ้องคดีและขอถอนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวจากสารบบความ</p> <p>๓. มอบ เลขาธิการ สปสช.รับข้อแนะนำของกรรมการไปพิจารณาดำเนินการอย่างเหมาะสมต่อไป</p>	

ระเบียบวาระ / เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
<p>กับ เลขานุการ สปสช. และ สปสช. (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยคดีนี้ โรงพยาบาลมวงกุญ วัฒนะได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางขอถอนฟ้องคดีและขอถอนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวจากสารบบความ ดังรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๑</p>		
<p>๓.๒ การพิจารณาทบทวน ระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขและการดำเนินการกรณีตรวจสอบพบความไม่ถูกต้องในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามความเห็นของคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขและการดำเนินการกรณีตรวจสอบพบความไม่ถูกต้องในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข พ.ศ. และ สปสช.ได้ประสานดำเนินการเพื่อเสนอประธานกรรมการพิจารณาลงนาม</p> <p>กระทรวงสาธารณสุข มีหนังสือเพื่อให้พิจารณาตามความเห็นของคณะที่ปรึกษารมว.สธ. โดยมอบให้ สปสช. ทบทวน ซึ่งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ได้มีการทบทวนร่างระเบียบดังกล่าวแล้ว และเสนอคณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พิจารณาเมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย.๖๕ จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา</p>	<p>มติที่ประชุม</p> <ol style="list-style-type: none"> รับทราบประเด็นให้ทบทวน ร่างระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขและการดำเนินการกรณีตรวจสอบพบความไม่ถูกต้องในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามความเห็นของที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขและการดำเนินการกรณีตรวจสอบพบความไม่ถูกต้องในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข พ.ศ. ที่ปรับปรุงโดยคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย เห็นชอบให้สำนักงานดำเนินการกรณีตรวจพบการทุจริตในการเบิกค่าใช้จ่ายหรือเบิกยาเวชภัณฑ์ อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำนักงานต้องรายงานต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาดำเนินการตามมาตรา ๕๗ แห่ง พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มอบ สปสช. เสนอร่างระเบียบเพื่อให้ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พิจารณาลงนามต่อไป 	<p>สายงานบริหาร กองทุน</p>

ระเบียบวาระ / เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
<p>๑. รับทราบประเด็นให้ทบทวน ร่าง ระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขและการดำเนินการกรณีตรวจสอบพบความไม่ถูกต้องในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามความเห็นของที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๒. เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขและการดำเนินการกรณีตรวจสอบพบความไม่ถูกต้องในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข พ.ศ. ที่ปรับปรุงโดยคณะกรรมการด้านกฎหมาย</p> <p>๓. เห็นชอบให้สำนักงานดำเนินการกรณีตรวจพบการทุจริตในการเบิกค่าใช้จ่ายหรือเบิกยา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำนักงานต้องรายงานต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาดำเนินการตามมาตรา ๕๗ แห่ง พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕</p> <p>๔. มอบ สปสช. เสนอร่างระเบียบเพื่อให้ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พิจารณาลงนามต่อไป</p>	<p>๕. รับรองมติในที่ประชุม เพื่อดำเนินการได้ทันที</p>	

ระเบียบวาระ / เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
<p>๕. รับรองมติในที่ประชุม เพื่อดำเนินการได้ทันที</p> <p>ตั้งรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๒</p>		
<p>๓.๓ ข้อเสนอการกำหนดสถานบริการสาธารณสุขอื่นตามมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕</p> <p>เรื่องหน่วยงาน/องค์กรเอกชนที่ให้บริการสายด่วนบุหรี่ กรณีศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (ศบช.) โดยมูลนิธิสร้างสุขไทย</p> <p>ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันที่ ๑ พ.ย. ๖๔ มีมติเห็นชอบให้บริการสายด่วนเลิกบุหรี่ เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันฯ และเห็นชอบให้จ่ายชดเชยบริการภายหลังจากที่ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (ศบช.) ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้ว</p> <p>ในการนี้ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สปสช.ได้จัดทำข้อมูล ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการศึกษาประเมินความคุ้มค่าและภาระงบประมาณ ข้อเสนอการกำหนด ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ โดยมูลนิธิสร้างสุขไทย เป็นสถานบริการอื่นตามมาตรา ๓ และเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีมติเห็นชอบ ร่าง ข้อเสนอการกำหนดศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (ศบช.) เป็นสถานบริการอื่นตามมาตรา ๓ แห่ง พรบ.หลักประกันฯ</p> <p>จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา</p> <p>๑. เห็นชอบ ประกาศกำหนดให้ ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์</p>	<p>มติที่ประชุม</p> <p>๑. เห็นชอบ ประกาศกำหนดให้ ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (ศบช.) โดยมูลนิธิสร้างสุขไทย เป็นสถานบริการอื่นตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕</p> <p>๒. มอบ สปสช. ร่าง ประกาศฯ กำหนดให้ ศบช. เป็นสถานบริการสาธารณสุขอื่น ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อให้คณะกรรมการด้านกฎหมายพิจารณา และเสนอต่อประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติลงนามประกาศต่อไป</p> <p>๓. มอบ สปสช. จัดทำระบบการกำกับติดตาม และประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานของ ศบช. เพิ่มเติม</p> <p>๔. รับรองมติในที่ประชุม เพื่อให้ดำเนินการได้ทันที</p>	<p>กลุ่มภารกิจสนับสนุนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิและการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค</p>

ระเบียบวาระ / เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
<p>แห่งชาติ (ศบช.) โดยมูลนิธิสร้างสุขไทย เป็นสถานบริการอื่นตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕</p> <p>๒. มอบ สปสช. ร่าง ประกาศฯ กำหนดให้ ศบช. เป็นสถานบริการสาธารณสุขอื่นตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายพิจารณา และเสนอต่อประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงนามประกาศต่อไป</p> <p>๓. มอบ สปสช. จัดทำระบบการกำกับติดตาม และประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานของ ศบช. เพิ่มเติม</p> <p>๔. รับรองมติในที่ประชุม เพื่อให้ดำเนินการได้ทันที</p> <p>ตั้งรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๓</p>		
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา		
ไม่มี	-	-
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ		
<p>๕.๑ ความคืบหน้าการจ่ายค่าบริการสาธารณสุขแก่สถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปังบประมาณ ๒๕๖๖</p> <p>ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีมติเมื่อการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๗ ก.พ.๖๕ เห็นชอบข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามนโยบายการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข ทั้งหลักการ ทางเลือกรูปแบบการจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับหน่วยบริการปฐมภูมิ</p>	<p>มติที่ประชุม</p> <p>๑. รับทราบความคืบหน้าการจัดสรรค่าบริการสาธารณสุขแก่สถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปังบประมาณ ๒๕๖๖</p> <p>๒. รับทราบข้อหารือของกรรมการผู้แทนทันตแพทยสภา กรณีแนวทางปฏิบัติงานของทันตภิบาล ที่ รพ.สต.ตามนโยบายการถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด และมอบ สปสช.ประสานกระทรวงสาธารณสุข (นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่</p>	<p>- กลุ่มภารกิจสนับสนุนการจัดหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น</p> <p>- นพ. นิธิวัชร (หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ)</p>

ระเบียบวาระ / เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
<p>เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สปสข.ได้สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงาน และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เสนอคณะกรรมการเพื่อรับทราบความคืบหน้าการจ่ายค่าบริการสาธารณสุข แก่สถานีนอนมา้ยเฉลิมพระเกียรติฯ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p> <p>ตั้งรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑</p>	<p>รับผิดชอบ) เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติต่อไป</p>	
<p>๕.๒ ความคืบหน้ากรณียกเลิกสัญญาบริการสาธารณสุข หน่วยบริการ ๙ แห่ง</p> <p>สืบเนื่องจากที่ สปสข.ได้ยกเลิกสัญญาบริการและหน่วยบริการ ๙ โรงพยาบาล ประกอบด้วยสัญญาหน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการประจำและหน่วยบริการรับส่งต่อ พร้อมประกาศยกเลิกหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>เพื่อเตรียมความพร้อมต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้น สปสข.ได้จัดทำแนวทางรองรับ โดย สปสข.เขต ๑๓ กทม ได้จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับโรงพยาบาลทั้ง ๙ แห่ง เพื่อขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกในการแจ้งข้อมูลผู้ป่วยที่ยังนอนรักษาตัวในรพ. กลุ่มที่มีนัดหมายผ่าตัด/ทำหัตถการและกลุ่มโรคเรื้อรังที่มีนัดหมายรักษาต่อเนื่อง เพื่อ สปสข.จะได้ประสานในการจัดหาหน่วยบริการรองรับให้กับผู้ป่วย รวมทั้งหาวิธีแนวทางลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนในระยะเปลี่ยนผ่าน พร้อมเตรียมการประชาสัมพันธ์และกลไกการติดต่อ</p> <p>จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อรับทราบความก้าวหน้า กรณียกเลิกสัญญาหน่วย</p>	<p>มติที่ประชุม</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. รับทราบความก้าวหน้า กรณียกเลิกสัญญาบริการสาธารณสุขในหน่วยบริการ ๙ แห่ง และแนวทางรองรับประชากรที่ได้รับผลกระทบ ๒. มอบ สปสข. เร่งรัดการจัดหาหน่วยบริการ และดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ๓. รับรองมติในที่ประชุม เพื่อดำเนินการได้ทันที 	<p>กลุ่มภารกิจกำกับติดตามประเมินผล</p>

ระเบียบวาระ / เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
<p>บริการและแนวทางรองรับประชากรที่ได้รับผลกระทบ และให้ข้อเสนอแนะ และมอบ สปสช. เร่งรัดการจัดหาหน่วยบริการ และ ดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ ประชาชน ดังรายละเอียดตามเอกสาร หมายเลข ๕.๒</p>		
<p>๕.๓ แผนปฏิบัติการราชการ สปสช.ด้าน พัฒนาดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐</p> <p>ด้วย สปสช.มีภารกิจในการพัฒนาและ ขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพื้นฐานที่สำคัญ นั้น</p> <p>ในการนี้ สปสช.ได้จัดทำแผนปฏิบัติ ราชการ สปสช.ด้านพัฒนาดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่ประกอบไปด้วยความ เป็นมา วัตถุประสงค์ กระบวนการ ความ เปลี่ยนแปลงและประเด็นท้าทาย รวมถึง สถาปัตยกรรมดิจิทัล โดยได้ผ่านการ พิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการ นโยบายและยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ คณะกรรมการ เพื่อรับทราบแผนปฏิบัติ ราชการ สปสช.ด้านพัฒนาดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ดังรายละเอียดตาม เอกสารหมายเลข ๕.๓</p>	<p>มติที่ประชุม</p> <p>รับทราบแผนปฏิบัติการ สปสช.ด้านพัฒนา ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ โดยเอกสาร</p>	<p>สายงานสนับสนุน องค์กร</p>
<p>๕.๔ รายงานการเสนอประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหาร จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ กรณีการบริหารกองทุนที่ได้รับ บงจากพระราชกำหนดให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินฯ ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๕</p> <p>เพื่อดำเนินการตามมติคณะกรรมการ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม</p>	<p>มติที่ประชุม</p> <p>รับทราบการเสนอประกาศคณะกรรมการ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ ดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับผู้มีสิทธิ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับ ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ๒๕๖๕ (กรณีการบริหารกองทุนที่ ได้รับบงจากพระราชกำหนดให้อำนาจ</p>	<p>สายงานบริหาร กองทุน</p>

ระเบียบวาระ / เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
<p>๒๕๖๔ สปสช. ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือเสนอประกาศฯ หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนฯ สำหรับผู้มีสิทธิ UC ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ฉบับที่...) พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อประธานอนุกรรมการด้านกฎหมาย และประธานอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และเสนอประกาศดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อพิจารณาลงนามแล้ว</p> <p>จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อรับทราบการเสนอประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ๒๕๖๕ (กรณีการบริหารกองทุนที่ได้รับงบประมาณจากราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบที่ ๔)</p> <p>ดังรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๔</p>	<p>กระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบที่ ๔) โดยเอกสาร</p>	
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่นๆ		
<p>๒.๑ แนวทางการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย ในช่วงสถานการณ์อุทกภัย</p>	<p>มติที่ประชุม</p> <p>รับทราบแนวทางกรณีผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย สามารถรับบริการรักษาพยาบาล หน่วยบริการสาธารณสุขทุกที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</p>	

ระเบียบวาระ / เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
<p>กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชนด้านชุมชนแออัด สอบถามแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้ผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัด สามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง</p> <p>กรณีนี้ ประธานกรรมการ ให้ข้อมูลว่าขอให้ยึดหลักการตามนโยบาย โดยผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย สามารถไปรับบริการยังหน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมีระบบรองรับอยู่แล้วทั้งการใช้สิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต (UCEP) และนโยบายบริการปฐมภูมิไปรับบริการที่ไหนก็ได้</p>		
<p>๖.๒ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป</p> <p>กำหนดการประชุม คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งต่อไป ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</p>	<p>มติที่ประชุม</p> <p>รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งต่อไป ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</p>	<p>สายงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์</p>

นางสาวทิตา เสนาธรรม
นางวารารณ์ สุวรรณเวลา / นายเจตต์ ธรรมธัชอารี

บันทึก
ตรวจทาน



(นายเจตต์ ธรรมธัชอารี)
เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ